

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : - 9 ส.ค. 2558

Page : 16, 17

No :

16,13 ต้น'ประมุข3ฝ่าย'ผ่าทางตันการเมือง

มติกรธ.มอบอาญาสิทธิ์"ประมุข 3 สถาบัน-ประธานองค์กรอิสระ" ซึ่งขาดวิฤติตาม มาตรา 7 แทนศาลรัฐธรรมนูญ ต้นศาลฎีกาสอบจริยธรรมนักการเมือง ขณะกรม.ต้น"สีหนาท"นั่งที่ปรึกษา ปอง.

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) แถลง ภายหลังการประชุม กรธ.ว่า ที่ประชุมได้มี มติปรับแก้ไขในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นการวินิจฉัยกรณีไม่มีบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใด (มาตรา 5/1) หรือมาตรา 7 ในรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งในร่างแรกของ กรธ.ได้ให้หน่วยงานที่มี ปัญหาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่ง กรธ.ได้ทบทวนอีกครั้งและเห็นสมควร ปรับวิธีแสวงหาหลักเกณฑ์

โดยให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จัด ให้มีการประชุมร่วมกับประธานสภาผู้

แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรอิสระ เป็นผู้นิฉัยชี้ขาดกรณี ที่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และมติที่ได้ นั้นจะมีผลผูกพันกับทุกองค์กร ประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจหยิบยกเรื่องขึ้นมา พิจารณาเองได้ ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อมีองค์การตาม รัฐธรรมนูญที่เห็นว่ากรณีใดที่ไม่มีบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญก็ต้องส่งเรื่องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขั้นตอนแรกศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่า เรื่องที่เสนอมามีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากเห็นว่าไม่มี ก็จะเรียกประชุมร่วมทันที เพื่อหาแนวทางจัดการปัญหาดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ กรธ.ยังได้ปรับลดคุณสมบัติ ในเรื่องอายุของบุคคลที่จะมาเป็นตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี มาเป็นไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ ไม่เกิน 68 ปี ในวันที่ได้รับการคัดเลือก และ

ยังปรับลดวาระการดำรงตำแหน่ง จากเดิม 9 ปี มาเป็น 7 ปี สาเหตุที่ กรธ.ลดอำนาจของศาล รัฐธรรมนูญเนื่องจากมีการวิจารณ์ว่าศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจมากเกินไปตรงนี้ กรธ.ต้องการลดความ กดดันดังกล่าวลง จึงได้คิดแนวทางนี้ขึ้นมาใหม่

ผู้สื่อข่าวว่าตรงนี้เป็นกรการกลายร่างมากเป็น คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและ การปรองดองแห่งชาติ หรือ คปป. ใช่หรือไม่ นายอุดม กล่าวว่า ไม่ใช่ ประเด็นนี้เป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปแทรกแซงอำนาจอื่นๆ เช่น กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2557 ที่ มีการถกเถียงระหว่างรัฐบาลรักษาการ กับกต.ว่า สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้หรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานนี้จะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงาน หนึ่งยื่นเรื่องเข้ามาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ คปป.มีอำนาจมากกว่านี้ เช่นเมื่อเกิดปัญหาแต่

อ่านต่อหน้า > 13

ดิษฐ์

ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ก็ให้ คปป. เข้าม้าจัดการ

ต้นศาลฎีกาสอบจริยธรรมนักการเมือง

นอกจากนี้กรธ.ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องการวินิจฉัยกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 231 ซึ่งจากเดิม ป.ป.ช.จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณานั้นกรธ.ได้มีการปรับแก้ให้ ป.ป.ช.ส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยแต่ถ้ากรณีนี้ที่ ป.ป.ช.เป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมเองก็ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบ จากนั้นก็ส่งเรื่องให้ศาล

ฎีกา เป็นผู้วินิจฉัย

นายอุดม กล่าวว่า ที่ประชุม กรธ.ยังได้ปรับเปลี่ยนการพิจารณาคดีของนักการเมืองในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จากเดิมที่พิจารณาอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายและพยานหลักฐานใหม่โดยปรับเปลี่ยนเป็นสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน ในประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมปรับเปลี่ยนองค์คณะศาลฎีกาในชั้นต้นจากเดิม 9 คน เป็นไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน

ขณะที่องค์คณะของศาลฎีกาในชั้นอุทธรณ์ มีจำนวน 9 คน มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกมาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกา จากผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าคณะในศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโส ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

กรม.แดง"สีหนาท"นั่งที่ปรึกษา ปปง.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประมาทบริหารระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงาน ปปง. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป

ไฟเขียวตั้ง"บอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิสสส."

ขณะเดียวกัน ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จำนวน 7 คน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.

2544 มาตรา 17 (3) และ (5) แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังนี้ 1. นายวีระพันธ์ สุพรรณไชยมาศย์ รองประธานกรรมการคนที่สอง 2. นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 3.นาง สุวรรณี คำมั่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชุมชน 4.นายวิเชษฐ พิเชียรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการสื่อสารมวลชน

5.รศ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการกีฬา 6.นายสรรพลสิทธิ์ คุ้มทรัพย์พันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านศิลปวัฒนธรรม 7.นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2559 เป็นต้นไป

Source :

คม ชัด ลึก

Date > 9 มี.ค. 2559

Page :

12

No :

คุก 16 ปี 'ศุภชัย' ยักยอกสหกรณ์คลองจั่น

● เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ศาลอาญานัดสืบพยานโจทก์นัดแรก คดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หมายเลขคำ อ.1739/2558 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อายุ 59 ปี อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นจำเลย ในความผิดฐาน ยักยอกทรัพย์สินผู้อื่น และจัดการทรัพย์สินผู้อื่นโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 และ 354 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกระบวนการพิจารณา นายศุภชัยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพราะตลอดการพิจารณาไม่ได้รับการประกันตัว ได้แถลงต่อศาลขอกลับคำให้การเดิมที่ปฏิเสธต่อผู้คดี เป็นยินยอมให้การรับสารภาพ

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด รวมทั้งสิ้น 8 กระทั่งจึงพิพากษาให้จำคุก กระทั่งละ 3-5 ปี รวมทั้งสิ้น 32 ปี คำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกไว้ 16 ปี และคดีนี้ นับเป็นเรื่องร้ายแรง ดังนั้นโทษจำคุกจึงไม่มีเหตุให้รอลงอาญา ต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้คุมตัวจำเลยที่มีสีหน้าหมองคล้ำ แหวดอาดโรย

ไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ อัยการโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ ได้กระทำการทุจริต โดยให้เจ้าหน้าที่บัญชีเบิกเงินสดของสหกรณ์ รวม 8 ครั้ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,132,000 บาท เข้าบัญชีของจำเลยหรือบุคคลที่ 3 โดยทุจริต

สำหรับนายศุภชัยยังมีคดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์อีกสำนวน มูลค่าเสียหายกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท ที่รออัยการพิจารณาสั่งคดี โดยพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้สรุปสำนวนกล่าวหา นายศุภชัย พร้อมพวกรวม 4 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งสอบสวนเพิ่มเติม รวมทั้งสำนวนนายศุภชัยยักยอกและลักทรัพย์สหกรณ์ จำนวน 27,642,000 บาท เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 อีกคดี และสำนวนคดีฉ้อโกงสหกรณ์กว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอสรุปสำนวนสมควรสั่งฟ้อง นายศุภชัยกับพวกรวม 12 ราย ให้แก่อัยการสำนักงานคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ

MIC**MATICHON**
INFORMATION CENTER

Subject Heading :

Source :

ไทยโพสต์

Date :

9 ส.ค. 2559

Page :

3

No :

ศาลแพ่งสั่งริบทรัพย์สินพงศ์พัฒน์ 25 ล้าน

รัชดา • ที่ศาลแพ่ง ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สิน พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รวม 1,014 รายการ มูลค่า 25,159,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้ตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจาก พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ กับพวกมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดเกี่ยวกับการพนัน ทั้งนี้เมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องคดีนี้ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน ขอให้จริงจังจึงรับฟังได้ว่าทรัพย์สินตามรายการข้างต้น เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จึงมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

4ชาวเลหลีเป๊ะติดคุกคดีรุกที่ดิน แม่น้ำตาซิมไม่มีเงินประกันตัว

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ศาลจังหวัดสตูล รับคำฟ้องของพนักงานอัยการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางสลวย หาญทะเล อายุ 54 ปี อาชีพรับจ้าง (ชาวเล) กับพวก รวม 2 คน คือ น.ส.มาชา หาญทะเล อายุ 49 ปี อาชีพรับจ้าง (ชาวเล) ฐานร่วมกัน ทำให้เสียทรัพย์ และยื่นฟ้องนางสลวย หาญทะเล กับพวกรวม 4 คน คือ น.ส.มาชา, น.ส.ประกา สิริอัน อายุ 55 ปี และนายลิขิต หาญทะเล อายุ 49 ปี ฐานความผิดบุกรุก เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ส่วนนฟ้องระบุว่าเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 จำเลยทั้ง 4 บุกรุกเข้าไปในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 11 หมู่ที่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ของ นางดารา อังโชติพันธ์ุ ขณะอยู่ในความครอบครองดูแลของนางสิริกัลยา มอญแก้ว ผู้เสียหาย โดยจำเลยทั้ง 4 เข้าไปปลูกสร้างบ้านพักในที่ดินแปลงดังกล่าวเพียงบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ เพื่อถือการครอบ

ครองที่ดินแต่บางส่วน เมื่อผู้เสียหายแจ้งให้ จำเลยทั้ง 4 ออกจากพื้นที่ แต่จำเลยทั้ง 4 ไม่ยอมออกไปจากพื้นที่ ต่อมาจำเลยทั้ง 4 คนเข้า พบพนักงานสอบสวน และรับทราบข้อกล่าวหา ฐานสอบสวนจำเลยทั้ง 4 ให้การปฏิเสธ

ผู้สื่อข่าวรายงาน นางแซ่หนา ซีและ อายุ 62 ปี มารดาของนางสลวย และ น.ส.มาชา ถึงกลับมึนงงและน้ำตาซึม หลังเดินทางมา พบอัยการจังหวัดสตูลตามคำเชิญ เดิมคิดว่ามาให้ข้อมูลหลังมีข้อพิพาทกับนายทุนบน เกาะหลี เป๊ะ แต่อัยการให้ไปรายงานต่อศาล จังหวัดสตูล กลับพบว่าบุตรและหลานตก เป็นผู้ต้องหาและถูกควบคุมตัวทันที หากจะประกันตัวต้องนำหลักทรัพย์มายื่น

นางแซ่หนากล่าวว่า หลังบุตรสาวทั้งสอง ตกเป็นผู้ต้องหา คิดไม่ออกว่าจะหาเงินที่ไหน มาประกันตัว ต้องใช้เงินสดยื่นประกันคนละ 80,000 บาท คนละ 2 คดี ส่วนหลานอีก 2 คนคือ น.ส.ประกา และนายลิขิต ใช้หลัก ทรัพย์คนละ 30,000 บาท ก็ยังนึกไม่ออกจะ หันหน้าไปพึ่งใคร

Source :

เดลินิวส์

Date :

- 9 มี.ค. 2559

Page :

๑๖


No :

‘เสก โลโซ’ เคลียร์คดีจบ

13 ที่ ศาลจังหวัดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ศาลนัด ได้ส่วนมูลฟ้องโจทก์ที่นายเสกสรรค์ สุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” อายุ 42 ปี ร็อกเกอร์ชื่อดัง เป็นโจทก์ฟ้อง นพ.อังกูร ภัทรากร อายุ 52 ปี รองผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ และนาง วิภากร หรือกานต์ สุขพิมาย อดีตภรรยา ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ และบุกรุก กรณีเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2558 จำเลยกับพวกพาชาย 6 คน บุกรุกเข้าไปในบ้านพักของโจทก์แล้วคุมตัวโจทก์ ไปบำบัดยาเสพติด ที่ รพ.สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี โดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ทั้งที่โจทก์ไม่ใช่บุคคลที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา จนทำให้ได้รับความเสียหาย

ก่อนเริ่มกระบวนการพิจารณา เสก โลโซ ขอพบ นพ.อังกูร เพื่อพูดคุยกัน ศาล จึงติดตามให้ นพ.อังกูร และทนายความ มา

เจรจาไกล่เกลี่ยใช้เวลานาน 2 ชั่วโมงจึงได้ข้อ ยุติ โดยทุกฝ่ายยินยอมยุติข้อพิพาทระหว่าง กันทั้งหมด.

		Subject Heading :	
Source :	ข่าวสด		
Date :	9 มี.ค. 2559	Page :	2
		No:	59113040

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกมือปืนป๊อปคอร์นเป็นเวลา 37 ปี 4 เดือน ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น ฐานมีอาวุธปืนสงครามและพกพาไปในที่สาธารณะ อันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 จึงสมควรที่กตด.จะนำคำพิพากษาไปศึกษา ก่อนที่จะคิดดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งดังกล่าวอย่างขัดสายตาประชาชนคนดู

ในสำนวนคดีและการสืบพยาน บอกชัดเจนว่า เหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่แกนนำมีอบแจ้งวัฒนะ นำผู้ชุมนุมไปที่สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อไม่ให้นำบัตรเลือกตั้งออกไปยังพื้นที่ต่างๆ

จากนั้นมิกกลุ่มคนอีกฝ่ายรวมตัวกันที่วัดหลักสี่เพื่อจะไป นำบัตรเลือกตั้งออกมา จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปขวางกันป้องกันการกระทบกระทั่งกัน สุดท้ายกลุ่มที่จะไปนำบัตรเลือกตั้งออกมาได้ล่าถอยไปอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าไอทีสแควร์

ต่อมากลุ่มกปปส.ลาดพร้าวได้เดินทางมาสนับสนุนฝ่ายที่ห้อมล้อมสำนักงานเขต

โดยมิกกลุ่มบุคคลปิดบังใบหน้าและใช้ปืนในกระสอบข้าวโพด ยิงตอบโต้กับกลุ่มคนที่สนับสนุน



ศึกษาคำตัดสินป๊อปคอร์น

การเลือกตั้ง จนมีผู้บาดเจ็บและต่อมามีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์ทราบได้ว่า จำเลยคือบุคคลที่ใช้ปืนในกระสอบข้าวโพดดังกล่าว

จนนำมาสู่คำพิพากษาจำเลยว่ามีเจตนาฆ่าฝ่ายตรงข้าม สิ่งที่ตามมาย่อมนำมาซึ่งความเศร้าเสียใจจากญาติมิตรของจำเลย แต่ก็ยังมีโอกาสอีก 2 ศาล

เช่นเดียวกับครอบครัวของลุงอะแกวเหยื่อกระสุนปืนในวันดังกล่าว ก็เศร้าเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

ต้นตอของปัญหา เกิดขึ้นจากกลเกมทางการเมือง แน่นนอนว่า มีความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมากต่อพฤติกรรมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์

แต่การตัดสินใจยุบสภาเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ของรัฐบาลนั้น อยู่บนความถูกต้องของกฎหมายและเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย

ถ้าไม่มีแผนอันซับซ้อน แกนนำผู้ชุมนุมมีแต่จะคือนำพามวลชนที่กำลังเกลียดชังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไปร่วมกันเลือกตั้งเพื่อพิพากษารัฐบาลด้วยมือประชาชน

นั่นจะเป็นการต่อต้านรัฐบาล โดยที่ยังรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้

แต่แกนนำมีอบกลับเลือกวิถีทาง ที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้ง ทำทุกอย่างให้บ้านเมืองเข้าสู่ทางตัน

เพื่อให้อำนาจอื่นเข้ามาผ่าทางตัน!

ถ้าใช้วิถีเลือกตั้ง ก็ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยย่อมแพ้ฝ่ายในการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ก่อนข้างแน่

แต่ไม่เลือก เพราะคิดไกลไปกว่านั้นแล้ว

ทั้งหลายทั้งปวง เรื่องราวชัดเจนว่า รัฐบาลเลือกหนทางเลือกตั้ง แต่แกนนำมีอบไม่ยอมเลือกตั้ง นำไปสู่การขัดขวางเลือกตั้ง

ไปบีบบคคน กระทั่งใช้อาวุธปืนสงคราม

เรื่องเป็นเช่นนี้ แต่กตด.กลับมองไม่ออก!

วงศ์ ตาวัน